



คำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การระงับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยมหิดล และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) มีแนวโน้มที่จะมีการกระจายตัวมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งเป็นการสนองตอบต่อแนวทางของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (work from home) เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1. ให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกวิทยาเขต งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และให้ดำเนินการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และตามแนวทางการปฏิบัติในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้” หากนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สามารถพักอาศัยได้ตามเดิมหากมีความประสงค์จะอยู่ต่อ โดยจะมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารักษาวินัยในการเข้าเรียนและศึกษาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์อย่างมีวินัยและเคร่งครัด รวมทั้งติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านเว็บไซต์ กองบริหารการศึกษากองกิจการนักศึกษา

2. ให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติงานที่บ้านเป็นบางเวลา (partial work from home) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

2.1 ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี กำหนดภาระงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้บุคลากรแต่ละคนมีสัดส่วนการเดินทางมาทำงานที่สำนักงานอธิการบดี ต่อ การทำงานที่บ้าน คิดเป็นประมาณร้อยละ 60:40 (หรือเทียบเท่ากับ

(สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

การปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี 3 วันทำการและปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน 2 วันทำการ) ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานทุกแห่งในสำนักงานอธิการบดี ต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานและประจำการในหน่วยงานทุกวัน สลับกันไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ในการพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะของงาน

3. ให้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขตและหัวหน้าส่วนงานมีอำนาจในการพิจารณาภาระงาน รูปแบบการทำงาน และสัดส่วนในการปฏิบัติงานที่ส่วนงานและการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัตินับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป และให้ติดตามข้อมูลและประกาศอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น.



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล